



การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลัง  
การใช้แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วย  
มะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา  
หรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด  
ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

❁ ปัทมาภรณ์ ชลิตภีร์ ❁

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ผู้วิจัย : ปัทมาภรณ์ ชลิตภีรติ และ นงลักษณ์ คำญา

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Pre-Experiment Research) เปรียบเทียบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง (One group Pre-Posttest design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการให้แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด และประเมินความพึงพอใจในการให้แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก และเข้ารับการรักษาโดยวิธีรังสีรักษาและรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยใช้ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (The Central Limit Theorem) ของ (Bartz,1999) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย และ แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการภาวะแทรกซ้อนและข้อควรปฏิบัติระหว่างได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.96 และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ .722 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ Paired t-test

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการให้แนวทางปฏิบัติเท่ากับ 7.3 และหลังการให้แนวทางปฏิบัติเท่ากับ 9.17 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้หลังการให้แนวทางปฏิบัติ เพิ่มขึ้นและพบว่าในภาพรวมของความพึงพอใจด้านการให้แนวทางปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( $\bar{X}=2.83$ )

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้มีการให้ ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมโดยเน้นเนื้อหา เรื่องความตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาโดยได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด และ การให้ความรู้แนวปฏิบัติ ต้องไม่เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผู้ป่วย และระยะเวลาควร กระชับ ไม่เกิน 10-15 นาที